

THÔNG TẤN XÃ  
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 811 /KH-TTX

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

**KẾ HOẠCH THÔNG TIN**  
**Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô**  
**(10/10/1954 - 10/10/2024)**

Ngày 20/06/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 158-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Căn cứ công văn này, TTXVN xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô với nội dung cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:** TTXVN xác định công tác thông tin, tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là một trong những tuyến thông tin quan trọng của toàn ngành trong năm 2024, nhằm mục đích sau:

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định sự đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, anh dũng, kiên cường của quân và dân cả nước nói chung, Thủ đô nói riêng.

- Góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện, bền vững; thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội xứng danh là Thủ đô Anh hùng, ngàn năm văn hiến.

**2. Yêu cầu:**

- TTXVN đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền về các chủ đề nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô nhằm thu hút sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong nước và quốc tế; thông tin chủ động, đúng định hướng, chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển truyền thông trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

- Xây dựng nội dung, thông điệp truyền thông bảo đảm hấp dẫn, thuyết phục, có sức lan tỏa.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa TTXVN và UBND thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, UBND các quận huyện, các sở ngành chức năng của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ thông tin về các nội dung nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

- Thông tin về chủ đề này được thực hiện bằng các loại hình (văn bản, ảnh, đồ họa, âm thanh, truyền hình), bằng nhiều ngữ (Việt, Lào, Khmer, Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn...) trên các kênh thông tin nguồn, báo in, truyền hình, báo điện tử, các trang mạng xã hội của TTXVN và các đơn vị thông tin thuộc TTXVN. Các đơn vị báo chí xuất bản, Vnews lập dòng sự kiện, chuyên trang, chuyên mục phù hợp về tuyên truyền thông tin này.

## **II. NỘI DUNG THÔNG TIN:**

- Ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự tôn dân tộc, tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến.

- Thông tin tư liệu về chín năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ với ý chí không gì lay chuyển được và tinh thần chiến đấu ngoan cường, thông minh, gan dạ, đầy sáng tạo của quân và dân ta, đặc biệt là các tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, Hiệp định Geneva 21/7/1954 về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, thực dân Pháp chấp nhận rút quân khỏi miền Bắc, các lực lượng của ta tiếp quản Thủ đô từ ngày 2-9/10/1954; Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”.

- Những thành tựu vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đạt được trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch; lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, của Đảng bộ thành phố Hà Nội nói riêng về xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến- Văn minh- Hiện đại”, chủ trương phát triển đất nước, Thủ đô Hà Nội đến năm 2030; trong đó tập trung giới thiệu nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045, Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch Vùng Đồng bằng Sông Hồng.

- Những công hiến, đóng góp của các tầng lớp nhân dân, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô; các tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua

yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân Thủ đô như: Phong trào “Ngày thứ Bảy đẩy mạnh đấu tranh thống nhất Tổ quốc” do Nhà máy xe lửa Gia Lâm khởi xướng, phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, vì Huế - Sài Gòn kết nghĩa” của nhân dân Thủ đô, phong trào “Ba sẵn sàng” của Thanh niên Thủ đô, phong trào “Ba đảm đang” của phụ nữ Thủ đô trong giai đoạn chống đế quốc Mỹ xâm lược và phong trào thi đua, các điển hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng của Thủ đô giai đoạn hiện nay.

- Tầm vóc các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

- Những giá trị cốt lõi làm nên lịch sử, truyền thống văn hóa hơn nghìn năm tuổi của Thủ đô.

- Các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là các di tích gắn với sự kiện giải phóng Thủ đô.

- Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Lễ dâng hương dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, hội thảo, trưng bày, triển lãm, chương trình nghệ thuật, chương trình chính luận nghệ thuật, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tuyên dương các công dân Thủ đô ưu tú...

- Đánh giá, nhận định của các chuyên gia trong và ngoài nước về triển vọng phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới; quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các thành phố lớn trên thế giới trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa...

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tình hình kinh tế- xã hội, công tác cán bộ của thành phố Hà Nội.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Thời gian triển khai:** Từ nay đến hết tháng 12/2024, trọng tâm từ 15/9- 11/10.

#### **2. Nhiệm vụ của các đơn vị thông tin:**

##### **2.1. Thông tin trong nước:**

- *Ban biên tập tin Trong nước (TTN), Ban biên tập tin Kinh tế (TKT)* chủ trì, phối hợp với Ban biên tập Ảnh, Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Trung tâm TTTL&ĐH, B1, B2 chỉ đạo, hướng dẫn 63 cơ quan thường trú (CQTT) trong nước, đặc biệt là CQTT Hà Nội, triển khai thông tin bằng các loại hình theo nội dung được đề cập tại phần II phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, CQTT.

Đặc biệt, Ban TTN, Ban TKT chủ trì, phối hợp với CQTT Hà Nội thông tin về các chương trình, kế hoạch và nguồn lực để triển khai Nghị quyết số 15-

NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045, Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch Vùng Đồng bằng Sông Hồng; phản ánh những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc khi triển khai các nghị quyết, luật này trong thực tế cuộc sống.

Thông tin tập trung vào các nội dung: Hà Nội đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều thách thức đặt ra từ cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; Hà Nội huy động và phát huy các nguồn lực, động lực phát triển mới, nhất là nguồn lực con người, nguồn lực văn hóa; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phấn đấu đến năm 2030, Hà Nội là thành phố “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước và thế giới; trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; vai trò dẫn dắt kinh tế của đất nước, dựa trên phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và kinh tế chia sẻ; trung tâm lớn tiêu biểu, hàng đầu cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế.

Ban biên tập Ảnh, Trung tâm Truyền hình thông tấn phối hợp với CQTT Hà Nội phỏng vấn lãnh đạo Thành phố, nhà quản lý, chuyên gia về việc triển khai quy hoạch, các định hướng phát triển không gian kinh tế- xã hội, phân bố nguồn lực, hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng của Thủ đô; thông tin về “vùng động lực”, trong đó Hà Nội đóng vai trò là “cực tăng trưởng” của khu vực Vùng Đồng bằng Sông Hồng; phỏng vấn lãnh đạo thành phố về những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng và tiềm năng phát triển trong giai đoạn tới.

Các CQTT trong nước chủ động thông tin về các hoạt động hợp tác, liên kết giữa các địa phương với Thủ đô Hà Nội trên các lĩnh vực để cùng phát triển.

Trung tâm TTTL&ĐH phối hợp với các đơn vị, CQTT Hà Nội thực hiện thông tin tư liệu về những ngày đầu khi tiếp quản Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã khôi phục những cơ sở bị chiến tranh tàn phá, ổn định tình hình, từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu của chủ nghĩa xã hội; chi viện cho miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược; kỷ tích “Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm năm 1972 trên bầu trời Hà Nội; thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô sau 70 năm giải phóng.

- **Ban biên tập tin Thế giới** chủ trì, chỉ đạo các CQTT ngoài nước triển khai thông tin về các nội dung được đề cập tại phần II phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các CQTT ngoài nước. Cụ thể, Ban biên tập tin Thế giới phối hợp với CQTT ngoài nước thông tin đậm nét về các hoạt động của lãnh đạo thành phố Hà Nội tại nước ngoài; các hoạt động giao lưu, liên kết, hợp tác

giữa thành phố Hà Nội với các thành phố của các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục...

Tăng cường thông tin những đánh giá tích cực của dư luận quốc tế về danh hiệu của Hà Nội như “Thành phố vì hòa bình” (UNESCO trao tặng ngày 16/7/1999), “Thành phố sáng tạo” (UNESCO công nhận ngày 30/10/2019), Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới (Viện Phát triển và Quản lý quốc tế phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới công bố); thành tựu của Hà Nội trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, du lịch...

Thực hiện báo cáo kịp thời về hoạt động của các thể lực thù địch bên ngoài, bôi nhọ, xuyên tạc về quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, triển khai Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2024, Luật Thủ đô (sửa đổi), Nghị quyết số 15-NQ/TW, công tác cán bộ... của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

- **Ban biên tập Ảnh, Trung tâm Truyền hình thông tấn, Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa** chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, CQTT Hà Nội thực hiện ảnh thời sự, chùm ảnh, ảnh chuyên đề, phóng sự ảnh, phỏng vấn, tọa đàm, đồ họa, bài chuyên đề về các nội dung được đề cập tại mục II phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Ban biên tập Ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn lựa chọn, biên tập đăng phát các slide show ảnh, ảnh chuyên đề trên bảng thông tin điện tử bên ngoài tòa nhà số 5 Lý Thường Kiệt.

- **Báo Tin tức, báo điện tử VietnamPlus:** Cùng với việc khai thác thông tin nguồn, các đơn vị chủ động thực hiện tin bài, xây dựng các long-form, megastory, phóng sự ảnh về chủ đề này phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng độc giả của xuất bản phẩm.

## **2.2. Thông tin đối ngoại:**

Ban biên tập tin Đối ngoại, các báo Việt Nam News, Le Courrier du Vietnam, báo Ảnh Việt Nam, Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum chọn lọc các thông tin nguồn phù hợp để biên dịch và đăng phát bằng các tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Khmer, Lào) bằng các loại hình (văn bản, ảnh, đồ họa, âm thanh, truyền hình) trên các nền tảng (báo in, báo điện tử, mạng xã hội...) về các nội dung được đề cập tại mục II. Các đơn vị chú trọng thông tin những vấn đề mà công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm; trọng tâm là quảng bá các thành tựu nổi bật của Thủ đô trên các lĩnh vực trong 70 năm qua, đánh giá tích cực của dư luận quốc tế về những thành tựu này của Hà Nội...

Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum chọn lọc, giới thiệu nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng,

nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kinh nghiệm của một số quốc gia trong quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị, xây dựng thành phố thông minh...

### 3. Các đơn vị giúp việc, phục vụ thông tin:

- **Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại (TKBT&QHĐN):** Theo dõi việc thực hiện kế hoạch này của các đơn vị, tổng hợp báo cáo khi có chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan; tăng cường phổ biến thông tin thành tựu của Hà Nội trên các lĩnh vực, nét đẹp văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh Thủ đô lên fanpage bằng tiếng Việt của cơ quan.

- **Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn:** Kịp thời hỗ trợ về kỹ thuật đối với các đơn vị khi thực hiện kế hoạch này; phối hợp với Ban biên tập Ảnh đăng phát các slide show ảnh, ảnh chuyên đề trên bảng thông tin điện tử bên ngoài tòa nhà số 5 Lý Thường Kiệt.

### IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO:

Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện kế hoạch thông tin kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại giao ban thông tin hằng ngày; báo cáo tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch này khi được Lãnh đạo cơ quan yêu cầu.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, cần xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan, các đơn vị trực tiếp thông báo hoặc gửi thư điện tử qua hộp thư [bt.k.ttxvn@gmail.com](mailto:bt.k.ttxvn@gmail.com) đến Ban TKBT&QHĐN để tập hợp, trình Lãnh đạo cơ quan xem xét, quyết định./.

#### Nơi nhận:

- Ban LĐCQ (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thông tin;  
đơn vị giúp việc, phục vụ thông tin;  
các CQTT trong và ngoài nước (để thực hiện);
- Lưu: VT, Ban TKBT&QHĐN.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Việt Trang**